



HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THẨM MỸ DA (KOREADERMA 2019)

Bài và ảnh: Hội Da liễu Việt Nam

International Aesthetic Dermatology Symposium of the Association of Korean Dermatologists (KOREADERMA2019) lần thứ nhất do Hội Da liễu Hàn Quốc (AKD) tổ chức tại Seoul từ ngày 28 - 31/3/2019.

Gần 2000 đại biểu từ 53 quốc gia trên thế giới tham gia Hội nghị. Nội dung chủ yếu của các bài giảng, hội thảo, poster, thực hành... bao gồm các phương pháp làm đẹp, thẩm mỹ, chống lão hóa da và điều trị các biến chứng, tàn tật, khiếm khuyết của da bằng phẫu thuật, ánh sáng/laser trị liệu...

Đoàn Việt Nam có 34 đại biểu tham gia Hội nghị. GS.TS. Trần Hậu Khang, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Da liễu châu Á (AADV) được Ban tổ chức mời tham gia vào ban chuyên môn/báo cáo của Hội nghị (International faculty) và chủ trì một hội thảo về điều trị trứng cá, nắm móng bằng phương pháp mới.

Một vinh dự cho Hội Da liễu Việt Nam đó là GS. Trần Hậu Khang được mời phát biểu trong phiên khai mạc chào mừng Hội nghị và trình bày tham luận trong hội thảo hợp tác châu Á.

Trước Hội nghị một ngày, Hội Da liễu Hàn Quốc (The Association of Korean Dermatologists - AKD) và Hội Da liễu Việt Nam (The Vietnamese Society of Dermatology and Venereology - VSDV) đã thảo luận về chương trình hợp tác với nhiều nội dung và ký bản ghi nhớ (Memorandum of understanding - MOU) về hợp tác giữa hai hội.

Nội dung hợp tác bao gồm: trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, trao đổi các chuyên gia,

trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, cùng nhau tổ chức các Hội thảo, Hội nghị chuyên đề, sẵn sàng giúp đỡ về các hoạt động mà hai bên quan tâm.

GS. Suk Min Kim (chủ tịch AKD) và GS. Trần Hậu Khang (chủ tịch VSDV) tin tưởng và cam kết về một mối quan hệ tốt đẹp trong sự hợp tác thân thiện và hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh hoạt động của GS. Trần Hậu Khang tại Hội nghị:





GS. Trần Hậu Khang phát biểu trong phiên khai mạc chào mừng Hội nghị

...rean Dermatologists · Vietnamese Society of Dermatology and V
March 29, 2019, Seoul, Korea



Các hình ảnh GS. Suk Min Kim và GS. Trần Hậu Khang ký bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội Da liễu Việt Nam và Hội Da liễu Hàn Quốc



GS. Khang phát biểu trong buổi tọa đàm hợp tác



GS. Trần Hậu Khang chủ tịch trong một Session



Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị



GS. Trần Hậu Khang và Chủ tịch Hội Da liễu Hàn quốc

